



รวมข่าว กกกต.

ECT
Clipping News

โดย ฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว สำนักประชาสัมพันธ์ โทร. 17920-24

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

ข่าว กกกต.

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● พ.ต.อ.จรัลวิทย์ ภูมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 หรือ พตส.10 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประกาศรายชื่อจำนวน 100 คน	MGR ออนไลน์ สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์ แนวหน้า	1-7

ข่าวอื่น

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● วงเสวนาแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” ขอประชาชนร่วมร่างฉบับใหม่	มติชน	8
● ภาค ปชช. ยื่นแก้ รธน. โละ ส.ว. สกัดสืบทอด	มติชน	9
● ศาลนัดไต่สวน อนค. ฟ้อง “ปารีณา”	กรุงเทพธุรกิจ	10
● มติเลือก “ซังทอง” ตุลาการศาล รธน.	แนวหน้า	11
● ความคุ้มครองทางการเมือง	ไทยรัฐ	12

บทความ

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● ปมร้อนถวายสัตย์	เดลินิวส์	13
● กรณีคำถวายสัตย์กับข้อบังคับ อนค.	ข่าวสด	14
● รัฐธรรมนูญ คือ ก.ม. สูงสุด	ไทยรัฐ	15
● แก่รัฐธรรมนูญหรือความขัดแย้งรอบใหม่กำลังมา	กรุงเทพธุรกิจ	16

การ์ตูน / ภาพข่าว

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● InQuote	บางกอกโพสต์	17
● บนความเคลื่อนไหว	กรุงเทพธุรกิจ	18
● แก้ปัญหาปากท้อง	ไทยรัฐ	19
● เด็กเมื่อวาน ผู้ใหญ่วันนี้	ข่าวสด	20



วันชี้บ่อนะโรใน กคต.

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐๒-๑๔๑๗๙๑๙

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
(ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

สำนักประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกด้านกิจการ หากท่านมี
กิจกรรมที่น่าสนใจ โปรดจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร หรือถ้อยคำผ่านสายโทรศัพท์ภายใน
ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ โทร. ๑๔๑ ๗๙๑๖ - ๑๙



วันชี้ชะตาใน กทม.

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐๒-๑๔๑๗๙๑๙

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
(ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีของพรรคการเมือง รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม
ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายณัฐ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง รุ่นที่ ๒
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เดินทางไปสำรวจศักยภาพของโรงพิมพ์อาสาสมัครกาดินแดน
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

เวลา ๑๐.๓๐ น.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายณัฐ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ประชุมเตรียมชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกด้านกิจกรรมที่นำเสนอโปรดจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร หรือถ้อยคำผ่านสายโทรศัพท์ภายใน
ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ โทร. ๑๔๑ ๗๙๑๖ - ๑๙

"บิ๊กโจ๊ก" โพล่เรียน พตส.10 "ชัช เตปูน-เก่ง การุณ" เพื่อนร่วมห้อง ขรก.-การเมือง-ธุรกิจเพียบ

เผยแพร่: 7 ส.ค. 2562 21:40 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดรายชื่อผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่น 10 (พ.ต.ส.10) "บิ๊กโจ๊ก"

ร่วมเรียนพร้อมนักการเมือง "ชัชวาลย์ คงอุดม-เก่ง การุณ" รวมทั้งข้าราชการ และ นักธุรกิจ
พปชร.ส่งผู้สมัคร ส.ส.สอบตกเข้าเรียนด้วย

วันนี้ (7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามในประกาศสำนักงาน กกต. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับหลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 หรือ พตส.10 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประกาศรายชื่อจำนวน 100 คน ที่มีทั้งนักการเมืองจากพรรคการเมือง สมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ซึ่งพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น ตัวแทนจากพรรคการเมือง เช่น นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายศุภณัฐ น้อยโสภณ คณะกรรมการนโยบายด้าน ICT พรรคเพื่อไทย นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคท้องถิ่นไทย นายประสาธต์ ต้นประเสริฐ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวิรัช รัมย์เย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นางดรณวรรณ ขาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เลขาธิการพรรครักษ์แผ่นดิน ประเทศไทย ตัวแทนจากสมาชิกวุฒิสภา เช่น นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายประยูร เหล่าสายเชื้อ นายชลิต แก้วจินดา นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ตัวแทนภาควิชาการ เช่น นายยุทธพร อิศระชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช พ.ต.ด.ธวัช สุตสาคร อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตัวแทนภาคราชการ เช่น นายมารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายสุชาติ มงคลเลิศพล ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ นาวาเอก สมศักดิ์ ชาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายมุขาคาน เตเช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตัวแทนภาคเอกชน เช่น นายพีระพันธ์ เหมะรัตน์ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) นายบุญชนะ เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดแลนติก แล็บ จำกัด

ตัวแทนสื่อมวลชน นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวฯ น.ส.นิลาวัลย์ พาศินย์รุ่งเรือง ผู้ประกาศและพิธีกร อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต. เข้ารับการศึกษายเป็นจำนวนมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ จะส่งผู้สมัคร ส.ส.มาเรียน ไม่ได้ส่งแกนนำพรรค

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 เข้ารายงานตัวในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม และ 51-100 รายงานตัววันพุธที่ 14 สิงหาคม ที่ชั้น 7 สำนักงาน กกต.

"บีกโจ๊ก" ร่วมเรียนหลักสูตร พตส.10 พร้อมนักการเมืองดัง

การเมือง 7 ส.ค. 2019 21:09:45



กรุงเทพฯ 7 ส.ค.-เปิดรายชื่อ พตส.10 "บีกโจ๊ก" พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ร่วมเรียนพร้อมนักการเมือง "ชัชวาลล์ คงอุดม – เก่ง การุณ" รวมทั้งข้าราชการและนักธุรกิจ พบฯ.ส่งผู้สมัคร ส.ส.สอบตก รายงานตัว 13-14 ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ (7 ส.ค.) ว่า พ.ต.อ.จรงวิทย์ ภูมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามในประกาศสำนักงาน กกต. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับหลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 หรือ พตส.10 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประกาศรายชื่อจำนวน 100 คน ที่มีทั้งนักการเมืองจากพรรคการเมือง สมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ซึ่งพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น ตัวแทนจากพรรคการเมือง นายการุณ โหสกุล ส.ส. กทม.พรรคเพื่อไทย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายศุภณัฐค์ น้อยโสภณ คณะกรรมการนโยบายด้าน ICT พรรคเพื่อไทย นายเชตธีร์ เหล่าธรรมทัต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคท้องถิ่นไทย นายประสาดัน ประเสริฐ ร่องหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวิรัชรัมย์เย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นางดรณวรรณ ขาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เลขาธิการพรรครักษ์ฝันป่า ประเทศไทย

ตัวแทนจากสมาชิกวุฒิสภา เช่น นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายประยูร เหล่าสายเชื้อ นายชลิตแก้วจินดา นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ตัวแทนภาควิชาการ เช่น นายยุทธพรธิสรชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ด.ด.ทวีข สุตสาคร อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตัวแทนภาคราชการ เช่น นายมารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายสุชาติมงคลเลิศพล ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด พล.ต.ท.สวัณณ์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์รองประธานศาลอุทธรณ์ นาวาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายมุขาคาน เดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตัวแทนภาคเอกชน เช่น นายพีระพันธ์ เหมะรัตน์ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด มหาชน นายบุญชนะ เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอดแลนดิ้ง แล็บ จำกัด

ตัวแทนสื่อมวลชน นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวฯ น.ส.นิลาวัลย์
พาณิชย์รุ่งเรือง ผู้ประกาศและพิธีกร อย่างไรก็ตามพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต. เข้ารับ
การศึกษาเป็นจำนวนมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะส่งผู้สมัคร ส.ส.มา
เรียน ไม่ได้ส่งแกนนำพรรค โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 เข้ารายงานตัววันอังคารที่ 13
สิงหาคม และลำดับที่ 51- 100 รายงานตัววันพุธที่ 14 สิงหาคม ชั้น 7 สำนักงาน กกต.-สำนักข่าวไทย

MATCHON ONLINE

เปิดรายชื่อ พตส.10 หลักสูตรกกด. 'บึกโจ๊ก' ร่วมเรียน พร้อมนักการเมือง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 - 19:24 น.



เปิดรายชื่อ พ.ต.ส.10 หลักสูตรกกด. "บึกโจ๊ก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์" ร่วมเรียนพร้อมนักการเมือง "ชัชวาลล์ คงอุดม -เก่ง การุณ" รวมทั้งข้าราชการ และ นักธุรกิจ ขณะนี้ "พปชร.ส่งผู้สมัคร ส.ส.สอบตก

พ.ต.ส.10-เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า พ.ต.อ.จรงวิทย์ ภูมมา เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน กกต. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 หรือ "พตส.10" ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประกาศรายชื่อจำนวน 100 คน ที่มีทั้งนักการเมืองจากพรรคการเมือง สมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ซึ่งพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น

ตัวแทนจากพรรคการเมือง เช่น นายการุณ โหสกุล ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายศุภณัฐค์ น้อยโสภณ คณะกรรมการนโยบายด้าน ICT พรรคเพื่อไทย นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคท้องถิ่นไท นายประสาธน์ ดันประเสริฐ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวิรัช รัมย์ นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นางดรฤดรธ ชาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เลขานุการพรรครักษ์ฝันป่า ประเทศไทย

ตัวแทนจากสมาชิกวุฒิสภา เช่น นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายประยูร เหล่าสายเชื้อ นายชลิต แก้วจินดา นายสวัสดิ์ สมิตรพงศ์ ตัวแทนภาควิชาการ เช่น นายยุทธพร อิศรชัยอาจารย์ประจำคณศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ต.ต.ธวัช สุดสาคร อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตัวแทนภาคราชการ เช่น นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข นายสุชาติ มงคลเลิศพล ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด พล.ต.ท.สวัณมา แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ นาวาเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายมุขาคาน เดเช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์-หนักพาล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตัวแทนภาคเอกชน เช่น นายพิระพันธ์ เนเมรัตน์ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด มหาชน นายบุญชนะ เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน นายบศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอดแลนติก แล็บ จำกัด

ตัวแทนสื่อมวลชนนายเฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวฯ นส.นิลาวัลย์ พาณิชย์ รุ่งเรือง ผู้ประกาศและพิธีกร อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต. เข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะส่งผู้สมัคร ส.ส.มาเรียน ไม่ได้ส่งแกนนำพรรค โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 เข้ารายงานตัวในวันอังคารที่ 13 สิงหาคมและ 51- 100 รายงานตัววันพุธที่ 14 สิงหาคม ที่ชั้น 7 สำนักงาน กกต.

'บึกโจ๊ก'มาฟอร์มใหม่! โพลเรียนหลักสูตรการเมืองร่วมกับ คนดังๆเพียบ

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 21.28 น.



เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับสูง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส.10) จำนวน 100 คน ซึ่งมีทั้งนักการเมือง สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ และนักสื่อสารมวลชนนั้น

ที่ชื่อฮามากที่สุดก็คือ มีชื่อของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปรากฏอยู่ด้วย รวมทั้ง นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท น.ส.กุลนรี สวพนั่งกุล ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และสื่อสารของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นางชนิษฐา นิภาเกษม กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ นายเชตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายชลิต แก้วจินดา สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.เข้ารับการศึกษาคือเป็นจำนวนมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ จะส่งผู้สมัคร ส.ส.มาเรียน ไม่ได้ส่งแกนนำพรรค โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 - 50 เข้ารายงานตัววันอังคารที่ 13 สิงหาคม และลำดับที่ 51 - 100 รายงานตัววันพุธที่ 14 สิงหาคม ที่ชั้น 7 สำนักงาน กกต.

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิษบ

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

ข่าวหน้า

โพสต์ทูเดย์

หน้า

10

รวมข่าวหน้า

8

วงเสวนาแก้ไข 'รัฐธรรมนูญ' ขอประชาชนร่วมร่างฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคสามัญชนจัดเสวนา "การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับกระบวนการมีส่วนร่วมนอกสภา" โดยมีนายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ หัวหน้าพรรคสามัญชน, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และประธานคณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, นางนุชนารถ แทนทอง เครือข่ายสลัมสี่ภาค และนายจอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ร่วมเสวนา

นายเลิศศักดิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าโดยอำนาจที่ไม่ชอบธรรม เกิดการตั้งคำถามว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงหรือไม่ เมื่อลงรายละเอียดเห็นเพียงแค่ว่าใครได้ผลประโยชน์อย่างไรในเรื่องอำนาจทางการเมืองไม่เห็นเรื่องของชาวบ้าน ไม่มีกฎหมายใด ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่สร้างสำนึกเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงไม่ต่างจากน้ำท่วมปี 2554 ในหัวรัฐบาลมีแต่เรื่องภัยความมั่นคง มีแต่การคุยยอดส่องว่าใครตำหนิรัฐบาล อยากให้มองรัฐธรรมนูญกับภัยแล้งเป็นเรื่องเดียวกันที่จะต้องตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา เมื่ออำนาจรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ให้ความรู้สึกเหมือนอำนาจดองเมือง ที่พอจะทำนายได้ว่าบ้านเมืองจะอาเพศขนาดไหน เพราะแค่นายกฯกล่าวคำถวายสัตย์ก็ยังไม่ครบถ้วน

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน อำนาจเป็นของประชาชน จำเป็นต้องกระจายอำนาจและประโยชน์ให้มากที่สุดในการปกครองสิ่งสำคัญที่สุดคืออำนาจและ

ตำแหน่ง อำนาจไม่ได้เกิดจากตัวบุคคล หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกฯก็ไม่มีอำนาจ สังคมไทยมีรากเหง้าจากระบบอุปถัมภ์ คือ บุญคุณต้องทดแทน ประโยชน์ส่วนรวมน้อยกว่าส่วนตนของผู้มีอำนาจ ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นมรดกของระบบอุปถัมภ์ เพราะต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ไม่ว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ตาม

นางนุชนารถกล่าวว่า ต้องการเห็นสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้ ทั้งนี้ ในปี 2540 อย่างน้อยประชาชนทุกคนขึ้นมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ มีสิทธิและเข้าถึงได้ มีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ปัจจุบันกฎหมายที่มีคนเขียนให้เราทำตาม กลับไปปกป้องชนชั้นนำ และสิทธิของชนชั้นกรรมาชีพ เกษตรกรที่ต้องดิ้นรน ที่ดินตอนนี้ถูกมองเป็นสินค้าที่ถูกกว้านซื้ออีกคน รวมถึงการขูดรีดที่ดินที่รัฐพยายามประเคนในนายทุนใช้กำลังลงทุน เพราะคำว่าเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพิเศษสำหรับใครส่วนตัวเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความเป็นธรรม ควรจะต้องฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและให้ประชาชนร่วมกันร่างฉบับใหม่

ด้านนายจอนกล่าวว่า แม้ผ่านการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแต่เรายังไม่ได้อยู่ในยุคที่เป็นประชาธิปไตย เราอยู่กับ คสช. เพราะการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่มาจากรัฐธรรมนูญที่ คสช. และเนติบริกรร่างขึ้นมา และมาจากผลงานของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หากไม่มี ส.ว.ชุดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นนายกฯ สำคัญที่สุดคือต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือดีกว่านั้นคือมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน ร่างโดยตัวแทนประชาชน

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

ข่าวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

๑

หน้า

10

ภาคปชช.ยื่นแก้รธน. โละส.ว.สกัดสืบทอด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายเยี่ยม ยอด ศรีมันตะ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ภาคประชาชน พร้อมคณะ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนาย สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจาก

เห็นว่า มีเนื้อหาสาระที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยในหลายประเด็น เช่น เรื่อง ระบุปฏิรูปสภาฯ คณะรัฐมนตรี องค์การอิสระ และ ศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในหมวดที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาล มีเนื้อหา สาระลดทอนสิทธิเสรีภาพประชาชน มีเจตนา สืบทอดอำนาจจาก คสช. โดยเฉพาะอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ สมาชิกวุฒิสภา

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> มติชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input checked="" type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| | | <input type="checkbox"/> | |

หน้า

14

รวมข่าวหน้าที่

10

ศาลนัดไต่สวนอนค.ฟ้อง‘ปารีณา’

กรุงเทพฯธุรกิจ ● ศาลอาญานัดไต่สวน โฆษกพรรคอนาคตใหม่ 30 ก.ย. หลังรับฟ้อง ‘ปารีณา’ หมิ่นประมาท โพสต์ภาพ-ข้อความ โยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดป่วนกรุง ทำเฟคนิวส์ สร้างความเกลียดชัง ‘พุทธิพงษ์’ รมว.ดีอี ดอบกระทุ้ง ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัว

หลังจากที่วานนี้(7ส.ค.) น.ส.พรรณีการ์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่(อนค.) และ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค อนค. เดินทางไปที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พร้อมพยานหลักฐานยื่นฟ้อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณี น.ส.ปารีณา โพสต์ข้อความและภาพลงในเฟซบุ๊ก ระบุว่า น.ส.พรรณีการ์ และนายธนกร จีรังเรือง กิจ หัวหน้าพรรค อนค. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ของ กรุงเทพฯ และพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยคำฟ้องของ น.ส.พรรณีการ์ ในฐานะโจทก์ ระบุพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมาน.ส.ปารีณา ในฐานะจำเลย ได้ใส่ความ น.ส.พรรณีการ์ ด้วยการเผยแพร่ข้อความพร้อมภาพ

ประกอบลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ น.ส.ปารีณา โดยระบุว่า “ขอให้ทุกคนที่ยั่วยุเยาวชนติดคุกทุกคน...” โดยในช่วงเวลาก่อนการโพสต์ของ น.ส.ปารีณา วันที่ 2-3 ส.ค. 2562 เกิดเหตุวางระเบิดในพื้นที่หลายจุดของกรุงเทพฯ ซึ่งในการโพสต์ข้อความ น.ส.พรรณีการ์ โพสต์รูปประกอบ 3 ภาพ

ภาพแรก เป็นภาพน.ส.พรรณีการ์ กับนายธนกร จีรังเรือง กิจ หัวหน้าพรรค อนค. ภาพที่ 2 เป็นภาพ น.ส.พรรณีการ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาพที่ 3 เป็นภาพจากเพจเฟซบุ๊กชื่อ “จำไว้เลย” มีข้อความที่มีเนื้อหอันเป็นเท็จ ซึ่งในคำฟ้องระบุว่า น.ส.ปารีณา ได้นำภาพทั้ง 3 เพื่อเชื่อมโยงว่า น.ส.พรรณีการ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดกรุงเทพฯ โดยจงใจให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง อันเป็นการกระทำโดยใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามด้วยการโฆษณา

ทั้งนี้ ศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ อ.2043/2562 พร้อมนัด น.ส.พรรณีการ์ ในฐานะโจทก์ เพื่อไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 30 ก.ย. นี้

เวลา 13.30 น.

ขณะเดียวกัน น.ส.พรรณีการ์ ยังได้ยื่นกระทู้ถามนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อนักการเมืองและประชาชน โดยรมว.ดีอีชี้แจงว่ากระทรวงได้ดำเนินการกับผู้ปล่อยข่าวปลอมแล้ว 4 ราย ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อสังคม แต่การฟ้องร้องระหว่าง ส.ส. 2 พรรคการเมือง เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งทราบว่ามีมีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว และขอยืนยันว่า ไม่มีการใช้อำนาจปกป้องใคร

ด้าน น.ส.ปารีณา ซึ่งได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.สมพงษ์ บัวหอม สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีใน 2 ส่วน ส่วนแรกแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.พรรณีการ์ ในข้อหาหมิ่นประมาท จากคลิปที่ น.ส.พรรณีการ์ โพสต์กรแกลงข่าวใส่ร้ายว่า ตัวเองเป็นผู้ทำเฟคนิวส์ สร้างความแตกแยกให้สังคม และส่วนที่ 2 แจ้งดำเนินคดีกับนายธนกร และกรรมการบริหารพรรคในข้อหาหมิ่นประมาทเช่นกัน

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

11

หน้า 11

มติเลือก 'ช้งทอง' ตลาการศาลรธน.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้มีมติคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน แทนที่นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี อดีต ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่หมดวาระ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะ โฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ มีมติให้ลดระยะเวลาการ ดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลปกครอง

สูงสุด ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรง ตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากไม่ น้อยกว่า 5 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำให้ มีผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้ ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพิ่มจากเดิม 14 คน เป็น 25 คน ซึ่งใน ที่ประชุมมีผู้ให้ความยินยอมที่จะไปดำรง ตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพียง 1 คน คือ นายช้งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ด้วยมติ เอกฉันท์จากตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่ร่วมประชุม 33 จาก 43 คน หลังจากนั้น จะส่งชื่อไปยังวุฒิสภา เพื่อขอความเห็นชอบ

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- มติชน
- ข่าวสด
- สยามรัฐ
- บางกอกโพสต์
- คม ชัด ลึก
- แนวหน้า
- ไทยโพสต์
- ผู้จัดการ
- กรุงเทพธุรกิจ
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้า

12

ความคุ้มครองทางการเมือง

หลังเกิดเหตุการณ์ ระเบิดป่วนเมือง ที่ๆ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งทบทวนมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไปพร้อมกับการหาข่าวของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเข้มข้นขึ้น

ไม่ว่า การก่อเหตุวางระเบิดในเมืองหลวง ชนิดดับหน้าผ่ายความมั่นคงและ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะมาจากสาเหตุใดก็ตาม หรือจะเป็นเรื่องการก่อสถานการณ์รุนแรงลุกลามมาจากภาคใต้ หรือจะเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง หรือเป็นเพราะความขัดแย้งของหน่วยงานความมั่นคงด้วยกัน หรือจะเกิดจากสาเหตุที่มากกว่านั้น

รัฐบาลกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ถ้าจะบอกว่าเป็น เรื่องภาคใต้ ก็จะกระทบกับการรักษาความมั่นคงและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างร้ายแรง เพราะไม่สามารถจำกัดพื้นที่การก่อการร้ายได้ จะบอกว่า เป็นเรื่องการเมือง ก็เกิดวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลทั้งจากภายในและนอกประเทศ ยิ่งถ้าเป็นความขัดแย้งในรัฐบาลเองยิ่งใหญ่ แสดงว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

mudlek@thairath.co.th

คาบหลุกคาบดอก

หมัดเหล็ก

เรื่องนี้เกิดภาวะซ้ำซ้อน ปั่นล้น จากโฆษกรัฐบาลและจากกองทัพ ที่รีบสรุปปัญหาทันทีทันใด ทำให้มีช่องว่างให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งตรงข้าม มีข้อโต้แย้งและข้อพิรุธมากมาย ถือเป็นข้อผิดพลาดประการหนึ่ง

แต่ที่พลาดกว่านั้น คือการที่ พล.อ.ประยุทธ์ทำโป๊ะแตก เรื่องของการนำ กรม.เข้าถวายสัตย์ฯ ไม่ใช่เป็นเพราะ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ออกมาเปิดประเด็นในเรื่องนี้

แต่ทั้งนักกฎหมายและนักวิชาการออกมาชี้ตรงกันว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรจะรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ จะมากจะน้อยเป็นอีกเรื่องและประเด็นนี้ไม่มีความคุ้มครองทางการเมือง ไม่ว่าจะป็นในสภาหรือนอกสภา

อย่างล่าสุด นรินทร์พงศ์ จินากักดี นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ว่า การนำ กรม.เข้าถวาย

สัตย์ปฏิญาณ ด้วยถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งบางคำขาดหายไปและมีการเพิ่มเติมบางคำแทน ไม่ตรงกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 จึงเกิดการถกเถียงตามมาว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณ ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลสมบูรณ์หรือไม่และมีผลพวงถึงกรมว่าเป็นโมฆะ หรือไม่

คำตอบคือ ตามหลักสากลในระบอบประชาธิปไตย การรัฐ ก้าวีคำถวายสัตย์ปฏิญาณของผู้นำประเทศมีความสำคัญและละเอียดอ่อน ทุกรัฐบาลได้ทำหน้าที่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัดและถูกต้องทุกประการ

เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ พล.อ. ประยุทธ์ตัดคำว่า ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการออกไป แม้จะดูว่าไม่มีความสำคัญอะไร แต่การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ครบมีความสำคัญและมีผลกระทบทางการเมืองอย่างรุนแรง อาจทำให้รัฐบาลชุดนี้เป็นโมฆะ

อาจนำไปสู่ข้อกล่าวหาทางอาญา ม.112 และ ม.157 จบ ไม่สวย.

หมัดเหล็ก

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- บดิชน
- ข่าวสด
- สยามรัฐ
- บางกอกโพสต์
- คม ชัด ลึก
- แนวหน้า
- ไทยโพสต์
- ผู้จัดการ
- กรุงเทพธุรกิจ
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่
13

ฉบับพิเศษ กกต.เมือง

ปมร้อนถวายสัตย์

กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีพรรคฝ่ายค้านเดินทางตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า (www.kpi.ac.th) ระบุว่าประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกถือว่า การกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานตน ก่อนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญในการบริหารประเทศชาติ เช่น ตำแหน่งประธานาธิบดี หรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องทำ สำหรับประเทศไทยซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องกระทำสัตย์ปฏิญาณก่อนการเข้ารับหน้าที่เช่นกัน พิธีนี้เรียกว่า "การถวายสัตย์ปฏิญาณ"

"การถวายสัตย์ปฏิญาณ" หมายถึง การแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี รัฐมนตรี ผู้พิพากษาและตุลาการ ต้องกระทำก่อนเข้ารับหน้าที่การถวายสัตย์ปฏิญาณนี้ มีความแตกต่างจากการปฏิญาณตนตรงที่การถวายสัตย์ปฏิญาณต้องกระทำต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระมหากษัตริย์ จึงเป็นการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ ในขณะที่การปฏิญาณตนเป็นการกระทำต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์.

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่

- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- มติชน
- ข่าวสด
- สยามรัฐ
- บางกอกโพสต์
- คม ชัด ลึก
- แนวหน้า
- ไทยโพสต์
- ผู้จัดการ
- กรุงเทพธุรกิจ
- โพสต์ทูเดย์
-

รวมข่าวหน้าที่

14

หน้า

กรณีคำถวายสัตย์ปฏิญาณทำเอา "กองเชียร์ลุง" ถึงกับเหวอ

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม มือเขียนกฎหมายเรื่องอื่นเคยไหลไปได้เรื่องเรื่องนี้ถึงกับไปต่อไม่เป็น

เรื่องของเรื่อง รัฐธรรมนูญ มาตรา 161 กำหนดถ้อยคำถวายสัตย์ฯ ไว้แล้ว มีผลบังคับว่านายกฯ ต้องนำ ครม. กล่าวตามนั้น จะตัดทอน เพิ่มเติมคำเดียวก็ไม่ได้

ไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายต้องห้ามตาม มาตรา 5:

"รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้"

การที่นายกฯ อ้างคำถวายสัตย์ วันที่ 16 ก.ค. กล่าวครอบคลุมตามรัฐธรรมนูญแล้ว

เป็นคำชี้แจงไม่ถูกต้อง เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้กล่าวแบบครอบคลุม แต่ต้องกล่าวตามนั้นแบบ

ถึงหมัดเข้ามูม กรณีคำถวายสัตย์กับข้อบังคับ อนค.



เป๊ะๆ ทุกคำ ทุกประโยค เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานภาพรัฐบาลโดยตรง.

ถ้ารัฐบาลยังเป็นรัฐบาลที่ไม่สมบูรณ์ เพราะถวายสัตย์ ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

จะมีผลให้สิ่งที่ทำมา และสิ่งที่จะทำต่อไปเป็นโมฆะหรือไม่

ตรงนี้ต่างหากคือคำถามแจ็กพอต ใครมองว่าเป็นเรื่องเล็ก ควรให้อบๆ หรือปล่อยผ่านไป จึงไม่มีช

ยกตัวอย่างข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ไม่มีถ้อยคำแสดงถึงการยอมรับว่าประเทศไทยต้องมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ใช้คำว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" แทน

ทั้งที่ไม่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ก็ยังอุตสาหามีคนไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่เป็นโมฆะหรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้แล้ว

การที่นายกฯ บอกว่าจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้เอง หลายคนนอกจากเอาใจช่วยก็ยังอยากรู้

รัฐบาลจะทำวิธีผ่าทางตันเรื่องนี้ได้อย่างไร

มันฯ มือเสือ

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่

08 ส.ค. 2562

- ไทยรัฐ
- สยามรัฐ
- ไทยโพสต์

- เดลินิวส์
- บางกอกโพสต์
- ผู้จัดการ
- บดิน
- กบ ชัด ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวสด
- แนวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

หน้า

3

รวมข่าวหน้าที

15

รัฐธรรมนูญ คือ ก.ม.สูงสุด

การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าทำไมถูกต้องครบถ้วน อาจบ้านปลายกลายเป็นประเด็นการเมืองเรื่องใหญ่ เนื่องจากรัฐบาลไม่ยอมรับผิด และไม่ยอมแก้ไข ฝ่ายค้านประกาศว่าจะยื่นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในสภา แต่ถ้าฝ่ายรัฐมนตรีไม่ยอมรับผิด จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา "นักร้อง" เจ้าประจำ ประกาศว่าจะร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง เพื่อวินิจฉัย เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161 หรือไม่ เพราะมีทั้งที่กล่าวปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วนและยังอาจเสริมแต่งใช้ถ้อยคำอื่นที่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ

"รัฐธรรมนูญมาตรา 161 ระบุว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรี "ต้อง" ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ "ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"

ฝ่ายค้านอภิปรายในสภาว่า ในการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีไม่ได้อ่านท่อนสุดท้ายที่ว่า "ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ" แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ข้อความที่พูดไปถือว่าครบคลุมทั้งหมด "เรื่องนี้ควรจับตาดู"

ทำไมนายกรัฐมนตรีจึงไม่กล่าวให้ครบถ้วนทั้งๆที่เคยเป็นระดับผู้นำกองทัพ และเป็นนายกรัฐมนตรีอีก 5 ปี ผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณมาไม่น้อย เนื่องจากความหลงลืม หรือใจไม่พุดถึงรัฐธรรมนูญ เพราะไม่เคยเตือนใส่ในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ชำยังเคยฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญมาแล้ว และเคยมีส่วนเขียนรัฐธรรมนูญบางฉบับ

นวยกรัฐมนตรีในขณะที่เป็นหัวหน้า คสช.เคยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 หลังจากการยึดอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับนั้นให้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแก่หัวหน้า คสช.ในการปกครองและบริหารบ้านเมือง โดยไม่ต้องมีรัฐสภาที่มาจากเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ทั้งคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและอื่นๆ

ท้วงกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่อ้างว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการเรื่องนี้จึงควรจับได้แล้วไม่มีผลทำให้เรื่องยุติเพราะคำพูดของนายกรัฐมนตรีไม่ถือว่า "เด้กขาด" และมีผลผูกพันทุกองค์กร ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลนี้ยอมรับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด.

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> บัณฑิต | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> ไทย ชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input checked="" type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| หน้า | หน้า | หน้า | หน้า |

16

รวมข่าวหน้าที่

16

กรุงเทพฯธุรกิจ

รักแผ่นดิน

• คนไทย

แก้รัฐธรรมนูญ หรือความขัดแย้ง รอบใหม่กำลังมา!

เริ่มจากประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 นอกสภาโดยพรรคอนาคตใหม่ ที่เริ่มสร้างกระแสแรงคึกให้ภาคประชาชนเข้ามากดดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานถูกออกแบบให้ “แก้ยาก”

ถึงแม้ว่าการเสนอแก้ไขไม่ยากเกินความสามารถในการรวบรวมเสียง ส.ส. 1 ใน 5 คือเกิน 100 เสียง แต่พรรคอนาคตใหม่ 81 เสียง ร่วมกับพันธมิตรฝ่ายค้าน 20 เสียงขึ้นไปก็สามารถยื่นให้สภาเริ่มกระบวนการแก้ไขได้ แต่การจะให้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ก่อนลงประชามติเป็นเรื่อง “ยาก”

เพราะมีการตั้งเงื่อนไขการแก้ไขไว้ว่าในการพิจารณา วาระแรก จะต้องผ่านความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 2 สภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาด้วยกัน) นั่นหมายความว่าต้องได้รับเสียงเห็นชอบ 376 เสียงขึ้นไป และเขียนผูกไปด้วยว่า ในเสียงที่ผ่านนั้นจะต้องมีเสียงของ ส.ว. สนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.ว. ที่มีอยู่ คือไม่น้อยกว่า 84 คน

ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่ พุ่งเป้าแก้ที่มาของ ส.ว.ชุดนี้ เพราะมองว่าเป็น “มรดกแห่งการสืบทอดอำนาจ” และค้ำยันรัฐบาล ลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เงื่อนไขในวาระแรกเช่นนี้ การยื่นตามกระบวนการในสภา “แก้” ตั้งแต่เริ่ม

นอกจากจะตั้งเงื่อนไขให้ต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของสองสภา และต้องมี ส.ว. 1 ใน 3 เห็นชอบ ยังกำหนดให้มีเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองทุกพรรค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของแต่ละพรรค

กรณีนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชาชน ไม่น้อยกว่า 23 คน ในขณะที่พรรคพลังประชาชนได้ประโยชน์กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาที่หลังการแก้ปัญหา “ปากท้อง” ของประชาชน เงื่อนไขนี้ก็ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญ “เดินลำบาก” เช่นกัน

ยังไม่แน่ว่า ก่อนจะผ่านรัฐสภาต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ชัดหรือจางใจล้มรัฐธรรมนูญฉบับเดิมซึ่งทำไม่ได้ เช่น การแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ เป็นต้น และยังต้องผ่านการลงประชามติของประชาชน

ด้วยความยากในประเด็นเหล่านี้ ฐานธร จีรุงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่ จึงเริ่มรณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากภาคประชาชน ตั้งแต่ก่อนการนำเสนอแก้ไขอย่างเป็นทางการ ด้วยการหวังว่าจะ “ก่อกระแส” ให้เสียงประชาชน “บีบ” สมาชิกรัฐสภาให้ผ่านการแก้ไข เหมือนการเกิด “กระแสชื่อยาว” ในการรณรงค์ผ่านรัฐธรรมนูญ ปี 2540 (รัฐธรรมนูญที่เชื่อกันว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดใน 20 ฉบับที่เราเคยใช้)

ความยากและการรณรงค์สภาที่ถูกเริ่มต้นเมื่อ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา จะเป็นชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมไทยหรือไม่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลและขึ้นอยู่กับประชาชน ที่จะตอบรับกระแสของอนาคตใหม่ว่า “จุดติด” หรือไม่ ต้องติดตาม

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

08 ส.ค. 2562

ประจำวันที่

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> มติชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input checked="" type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| หน้า | | | |

รวมข่าวหน้าที

17

“ InQuote



As long as the constitution is not amended, bread and butter problems will not be solved.

FORMER ELECTION COMMISSIONER
SOMCHAI SRISUTTHIYAKORN
EXPRESSING HIS SUPPORT
FOR CHARTER CHANGE.

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

<input type="checkbox"/> ไทยรัฐ	<input type="checkbox"/> เดลินิวส์	<input type="checkbox"/> บดิษน	<input type="checkbox"/> ข่าวสด
<input type="checkbox"/> สยามรัฐ	<input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์	<input checked="" type="checkbox"/> มติชน	<input type="checkbox"/> แนวหน้า
<input type="checkbox"/> ไทยโพสต์	<input type="checkbox"/> ผู้จัดการ	<input checked="" type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ	<input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

18

๘ กรุงเทพมหานคร บนความเคลื่อนไหว หมัดเบา

เลือกตั้งท้องถิ่น วัดฝีมือ 'เจ็ทน้อย'

๘ ● พรรคเพื่อไทย (พท.) ปรับทัพเพื่อสู้ศึกการเมือง โดย "เจ็ทน้อย" คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพท. รอลุ้นจังหวัดสอง หากศาลชี้ขาดให้ พล.ต.ท. วิวัฒน์ภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พ้นสภาพส.ส.กรณีถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดจนใจปกปิดการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินงานนี้ "เจ็ทน้อย" จ้องคิวขอลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเอง ● ● ทว่าคุณอำนาจในพรรคพท. แม้จะมาจาก "เจ็ทน้อย" แต่สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคที่ใกล้ชิดกับเขามาก วงศ์สวัสดิ์ ไม่กินเส้นกันเท่าไร แตมกวันแก่นนำหัวหน้าไม่ค่อยยอมรับฝีมือ "เจ็ทน้อย" สักเท่าไร ทั้ง เกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค ภูมิธรรม เวชชชัย อดีตเลขาธิการพรรค ● ● ต้องลองดูว่า "เจ็ทน้อย" จะนำพรรคพท. ฝ่าวิกฤตกลับมายิ่งใหญ่ได้หรือไม่ ซึ่งบทพิสูจน์ไม่ต้องรอถึงการเลือกตั้งใหญ่ ก็กเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั่วประเทศก็พิสูจน์ฝีมือได้แล้ว ยิ่งในพื้นที่ภาคอีสานที่ต้องจับตากับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เหี้ยมโหดเช่นเดียวกับ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีการเกลี้ยฟันทันทีให้ ● ● ขณะที่ "เจ็ทน้อย" นอกจากเจอศึกพปชร.+ภท. แล้ว ยังต้องเผชิญหน้ากับคนกันเอง พรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) พรรคน้องใหม่กระแสดัง ซึ่งมีฐานเสียงเดียวกับแต่ดูแลกระแสของพรรคสีส้มจะมาแรงเบียดกับ พรรคสีแดง ได้ไม่ยากนัก ● ● ยิ่ง ส.ส.อีสาน พรรคพท. ที่ไม่ค่อยแฮปปี้ตั้งแต่พรรคพท. ไม่ส่งชื่อ "เจ็ทน้อย" ไหวตชิงเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี แต่กลับต้องยกมือหนุน ธีรยุทธ จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต "แฟนคลับชาวอีสาน" งงๆ มีนงกั๋บจตุรย์ของพรรคพท. หมดแล้ว ● ● ทำให้การเดินเกมวางแผนของ "เจ็ทน้อย" ยิ่งยากลำบากเข้าไปอีก สึกเลือกตั้งท้องถิ่นเที่ยวนี้ หาก "เจ็ทน้อย" ทำพลาดไม่สามารถยึดเก้าอี้เมืองหลักมาบริหารได้ จะเพิ่มแรงกระชังเพื่อมโนพรรค แรงดัน "เจ็ทน้อย" จะส่งเสียงดังมากขึ้น ● ● โดยเฉพาะกับอดีตผู้ว่าฯ กทม. ที่พรรคพท. ตั้งเป้าส่ง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม ซึ่งได้แรงหนุนจาก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตตนายกฯ และ พจนทองแท้ ชินวัตร ออกโรงสนับสนุนเต็มตัว ยิ่ง "เจ็ทน้อย" ถูกเรียกขานให้เป็น "เจ้าไม่กม." ทางเลือกเดียวในสนามกม. คือต้องชนะเท่านั้น ● ● ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างแบเบาะ จ.เชียงราย ไตรียมส่ง น.ส. วิสวดี เตชะธีรวัฒน์ อดีต ส.ส. เชียงราย ลูกสาว วิสาร เตชะธีรวัฒน์ ลงสมัครนายก อบจ. เชียงราย จ.เชียงใหม่ เตรียมส่ง ชูชัย เตชะพงศ์อดีตศรีลงสมัครนายก อบจ. เชียงใหม่ ● ● สนามเลือกตั้งท้องถิ่นชี้ชะตา "เจ็ทน้อย" จะรุ่งหรือร่วง...

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> บดินชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| | | <input type="checkbox"/> | |

3

หน้า

รวมข่าวหน้าที่
19



รวมข่าว กกด.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 08 ส.ค. 2562

- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- บดชื่น
- ข่าวสด
- สยามรัฐ
- บางกอกโพสต์
- คม ชัด ลึก
- แนวหน้า
- ไทยโพสต์
- ผู้จัดการ
- กรุงเทพธุรกิจ
- โพสต์ทูเดย์

3

รวมข่าวหน้าที่ 20



เด็กเมื่อวาน
ผู้ใหญ่วันนี้!

ใจรักกันป้ายเหอะนะ



2562